
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ันฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3415 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 254,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 200,575 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพนิดา  ประจิตร โทร 7380 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ  ม่วงโสภา โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

ประชุมสัมมนาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา
สรุปปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ด้านปริมาณ
   1.1 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง
   1.2  สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ครั้ง
   1.3 คณะกรรมการสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและและกัน
2. ด้านคุณภาพ 
    2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน
    2.2 เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต
    2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ
ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
    2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการประชุม ซึ่งจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประขุมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน
ในส่วนของฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างจัดทำประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/29/2563 : กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุสำหรับการประชุม ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างกำหนดวันประขุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 36,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมและบางโรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2021 : อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครัั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง ในกิจกรรมที่ 1
สำนักงานเขตได้ดำเนินการกำหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 4 เมษายน 2564 ขณะนี้อยุ่หว่างจัดซื้อวัสดุ จัดทำคำสั่ง
เพื่่อดำเนินงานตามโครงการ

0150000-3415-24-112567
หน้าที่1/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-11-2024, 3:53 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %

0150000-3415-24-112567
หน้าที่2/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-11-2024, 3:53 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 40,500 บาท

0150000-3415-24-112567
หน้าที่3/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-11-2024, 3:53 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0150000-3415-24-112567
หน้าที่4/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-11-2024, 3:53 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประชุม

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การประชุมต้องเลื่อนออกไป / กิจกรรมที่ 2 สำนักงานเขตหนองจอก
ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 41,100 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างโรงเรียนจัดประชุมสัมมนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 :โรงเรียนไม่สามารถจัดการประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19
ขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
และโรงเรียนที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอยุ่ระหว่างรายงานผลการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็นบางโรงเรียน
เนื่องจากได้จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีบางโรงเรียนขอยกเลิกไม่เบิกจ่าย
เนื่องจากได้มีการประชุมออนไลน์ จึงของดเว้นไม่เบิกจ่ายรายการดังกล่าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 5,275 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ันฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3415 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 254,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 200,575 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพนิดา  ประจิตร โทร 7380 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ  ม่วงโสภา โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

ประชุมสัมมนาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา
สรุปปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ด้านปริมาณ
   1.1 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง
   1.2  สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ครั้ง
   1.3 คณะกรรมการสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและและกัน
2. ด้านคุณภาพ 
    2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน
    2.2 เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต
    2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ
ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
    2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตัวชี้วัด... 

0150000-3415-24-112567
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการประชุม ซึ่งจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประขุมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน
ในส่วนของฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างจัดทำประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/29/2563 : กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุสำหรับการประชุม ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างกำหนดวันประขุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 36,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมและบางโรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2021 : อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครัั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง ในกิจกรรมที่ 1
สำนักงานเขตได้ดำเนินการกำหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 4 เมษายน 2564 ขณะนี้อยุ่หว่างจัดซื้อวัสดุ จัดทำคำสั่ง
เพื่่อดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 40,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประชุม
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การประชุมต้องเลื่อนออกไป / กิจกรรมที่ 2 สำนักงานเขตหนองจอก
ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 41,100 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างโรงเรียนจัดประชุมสัมมนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 :โรงเรียนไม่สามารถจัดการประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19
ขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
และโรงเรียนที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอยุ่ระหว่างรายงานผลการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็นบางโรงเรียน
เนื่องจากได้จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีบางโรงเรียนขอยกเลิกไม่เบิกจ่าย
เนื่องจากได้มีการประชุมออนไลน์ จึงของดเว้นไม่เบิกจ่ายรายการดังกล่าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 5,275 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ันฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3415 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 254,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 200,575 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพนิดา  ประจิตร โทร 7380 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ  ม่วงโสภา โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

ประชุมสัมมนาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา
สรุปปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ด้านปริมาณ
   1.1 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง
   1.2  สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ครั้ง
   1.3 คณะกรรมการสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและและกัน
2. ด้านคุณภาพ 
    2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน
    2.2 เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต
    2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ
ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
    2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการประชุม ซึ่งจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประขุมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน
ในส่วนของฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างจัดทำประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/29/2563 : กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุสำหรับการประชุม ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างกำหนดวันประขุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 36,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมและบางโรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2021 : อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครัั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง ในกิจกรรมที่ 1
สำนักงานเขตได้ดำเนินการกำหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 4 เมษายน 2564 ขณะนี้อยุ่หว่างจัดซื้อวัสดุ จัดทำคำสั่ง
เพื่่อดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 40,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประชุม
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การประชุมต้องเลื่อนออกไป / กิจกรรมที่ 2 สำนักงานเขตหนองจอก
ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 41,100 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างโรงเรียนจัดประชุมสัมมนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 :โรงเรียนไม่สามารถจัดการประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19
ขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
และโรงเรียนที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอยุ่ระหว่างรายงานผลการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็นบางโรงเรียน
เนื่องจากได้จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีบางโรงเรียนขอยกเลิกไม่เบิกจ่าย
เนื่องจากได้มีการประชุมออนไลน์ จึงของดเว้นไม่เบิกจ่ายรายการดังกล่าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 5,275 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ันฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3415 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 254,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 200,575 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพนิดา  ประจิตร โทร 7380 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ  ม่วงโสภา โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

ประชุมสัมมนาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา
สรุปปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ด้านปริมาณ
   1.1 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง
   1.2  สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ครั้ง
   1.3 คณะกรรมการสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและและกัน
2. ด้านคุณภาพ 
    2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน
    2.2 เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต
    2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ
ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
    2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการประชุม ซึ่งจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประขุมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน
ในส่วนของฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างจัดทำประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/29/2563 : กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุสำหรับการประชุม ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างกำหนดวันประขุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 36,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมและบางโรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2021 : อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครัั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง ในกิจกรรมที่ 1
สำนักงานเขตได้ดำเนินการกำหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 4 เมษายน 2564 ขณะนี้อยุ่หว่างจัดซื้อวัสดุ จัดทำคำสั่ง
เพื่่อดำเนินงานตามโครงการ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 40,500 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประชุม

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การประชุมต้องเลื่อนออกไป / กิจกรรมที่ 2 สำนักงานเขตหนองจอก
ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 41,100 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างโรงเรียนจัดประชุมสัมมนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 :โรงเรียนไม่สามารถจัดการประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19
ขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
และโรงเรียนที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอยุ่ระหว่างรายงานผลการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็นบางโรงเรียน
เนื่องจากได้จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีบางโรงเรียนขอยกเลิกไม่เบิกจ่าย
เนื่องจากได้มีการประชุมออนไลน์ จึงของดเว้นไม่เบิกจ่ายรายการดังกล่าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 5,275 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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